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ส าเนารายงานการประชุม 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

ประจ าเดือนตุลาคม  พ.ศ.2560 

วันที่    5    เดือนตุลาคม   2560 

 ณ    ห้องประชุมเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

เริ่มประชุมเวลา   09.40 น.   ปิดประชุมเวลา  11.50  น. 

ผู้เข้าประชุม 

1.  นายเกษม   ถาพินิจ   นายกเทศมนตรี 

2.  นายธนกร   อุดมพันธุ์  รองนายกเทศมนตรี 

3.  นายสุชาติ   สุวรรณปรีชา  รองนายกเทศมนตรี 

4.  นายนิเวศน์   เนตรค า   ที่ปรกึษานายกเทศมนตรี 

5.  นางสุพิน   ดาวเรือง  หัวหน้าส านักปลัด 

6.  นางแก้วเรือน  นนเทศา  สมาชิกสภาเทศบาล 

7.  นายบุญเกิด  ชมภูรัตน์   ประธานสภาเทศบาล 

8.  นายจ าลอง   ทาดาริน  สมาชิกสภาเทศบาล 

9.  นายสมควร   กันธาอินต๊ะ  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

10.นางพวงทอง  เครอืยศ  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 

11.นางศิริกานต์  อุนจะน า  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

12.นางพิมพาภรณ์  ฟองศรี   เจ้าพนักงานธุรการ 

13.นางคณิสร   ปัญโญ   เจ้าพนักงานธุรการ 

14.นายภาคภูมิ   โตวัชรกุล  เจ้าพนักงานธุรการ 

15.นายอุกฤษณ์  ประสพโชคชัย  รองปลัดเทศบาล 

16.นางอุชญา   นวรัฐ   ครูผู้ดูแลเด็ก 

17.นายวิรัตน์   วิริยาสกุล  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

18.นางสาววรนิทร  มูลยศ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

19.นางสุภารัตน์  เพชรอินนุรักษ์  นักพัฒนาชุมชน 

20.นางล าดวน   ผดุงกิจ   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

21.นางสาวอรุณรัตน์  โกเสส   พยาบาลวิชาชีพ 

22.นายพงศกร   กันทะส ี  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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23.นายอาคม   แก้วกันใจ  วิศวกรโยธา 

24.นายวุฒกิร   วิกรมโยธิน  นักทรัพยากรบุคคล 

25.นางสาวอรทัย  โฮตา   เจ้าพนักงานธุรการ 

26.ว่าที่ ร.ต.สบืศักด์ิ  ปัญโญ   นิติกร 

27.นายสุพล   กันทาสม  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

 

      เร่ิมประชุมเวลา  09.40 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว    นายเกษม   ถาพินิจ   นายกเทศมนตรีต าบล

สันป่าตอง   ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบ

วาระ 

 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายกเทศมนตรี   ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังน้ี  

  1. ต่อไปขอให้ทุกท่านตรงต่อเวลาดว้ย  เพราะท าให้คนอื่นเสยีเวลา   

  2. ในวันที่  13  ตุลาคม  2560  ขอเชิญร่วมงานพิธีวันคล้ายวัน

สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  

ประจ าปี  2560  ในวันศุกร์ที่  13  ตุลาคม  2560  โดยพร้อมกันเวลา  

07.30  น.   ณ    หอประชุมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม   ขอให้ไปร่วมงาน

โดยพร้อมเพรียงกัน 

  3. แจ้งการโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลต าบลสันป่าตอง   นายอาคม  

แก้วกันใจ  ต าแหน่ง วิศวกรโยธา  จะโอน ( ย้าย)  ไปด ารงต าแหน่ง                

ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนเปา   ในวันที่  1  พฤศจิกายน  2560   

ขอเชิญนายอาคม  แก้วกันใจ  ได้กล่าวตอ่ที่ประชุมดว้ย 

นายอาคม   แก้วกันใจ   ข้าพเจ้าไดย่ื้นค าร้องไปยังองค์การบรหิารสว่นต าบลดอนเปา  ซึ่งอยู่ใน

เขตอ าเภอแม่วาง   การโอน (ย้าย) คร้ังนี้เพ่ือดูแลครอบครัวซึ่งอยู่ในพื้นที่

อ าเภอแม่วาง  การเดินทางสะดวก    ส่วนตัวได้ท างาน  ณ  เทศบาลต าบล   

สันป่าตองมาประมาณ  11 - 12 ปี   เทศบาลแห่ง นี้มีความอบอุ่น          

เพ่ือนร่วมงานเป็นกันเอง  ท างานได้ง่าย  ไม่เกิดปัญหา  รู้สึกใจหายที่ต้อง     

โอน (ย้าย) ในครัง้นี ้ แตเ่พ่ือความจ าเป็น  ในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณผู้บริหาร

เทศบาล  และเพ่ือนร่วมงานทุกท่านที่ได้เคยร่วมงานและช่วยเหลือกันมา     

หากไดท้ าสิ่งไดใ้ห้ต้องขุ่นเคืองใจก็ต้องขออภัยไว้  ณ ที่นีด้ว้ย   

ที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

   -ไมม่-ี 

 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

   -ไมม่-ี 

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

   -ไมม่-ี 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

  ส านักปลัดเทศบาล 

  5.1 สรุปค่าใช้จา่ยดา้นพลังงานของเทศบาลต าบลสันป่าตองในปีงบประมาณ  

พ.ศ.2560  (งานธุรการ) 

นางสาวอรทัย  โฮตา   ขอรายงานค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของเทศบาลต าบลสันป่าตอง        

ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2560   รายละเอียดดังนี้ 

     ค่าเชื้อเพลงิและหล่อลื่น     

    ค่าน้ ามันเดอืนสงิหาคม  2560  = 36,391.80  บาท 

    ค่าน้ ามันเดอืนกันยายน  2560  = 42,997.70 บาท 

     เพ่ิมขึ้น    =    6,605.90  บาท 

  สรุปค่ าวั สดุ เ ชื้ อ เพลิ งและหล่อลื่ นทั้ งปี    ต้ั ง งบประมาณไว้   

600,000.-บาท   โอนลด   62,000.-บาท  ใช้ไป   450,311.11  บาท   

คงเหลือ  87,688.90  บาท  ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต้ังไว้   

400,000.-บาท 

     ค่าไฟฟ้า 

    ค่าไฟฟ้าเดอืนสงิหาคม 2560  =  60,858.78  บาท 

    ค่าไฟฟ้าเดอืนกันยายน 2560  =  70,147.58 บาท 

     เพ่ิมขึ้น    =   9,288.88  บาท 

  สรุปค่าไฟฟ้า   ต้ังงบประมาณไว้   650,000.-บาท   โอนเพ่ิม   

72,000.-บาท   ใช้ไป  721,026.80  บาท    คงเหลือ   973.20  บาท    

ส าหรับปีงบประมาณ  พ.ศ.2561   ต้ังไว้  550,000.-บาท 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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นายอุกฤษณ์ ประสพโชคชัย อ าเภอสันป่าตอง   แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ดอกดาวเรือง

เพ่ือประดับบริเวณจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของอ าเภอสันป่าตอง   ขอ

สอบถามกองช่างว่าได้ด าเนินการไปถงึไหนอยา่งไร    

นายธนกร  อุดมพันธุ์   เน่ืองดว้ย อ าเภอสันป่าตอง   ได้จัดสง่โครงการประดับตกแต่งสถานที่

บริเวณงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคอ าเภอ          

สันป่าตอง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  วิธีด าเนินการให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดหาต้นดาวเรืองตามระเบียบ กฎหมาย        

ที่เกี่ยวข้อง   และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาต้นดอกดาวเรืองให้

อ าเภอสันป่าตอง    แห่งละ  2,385  ต้น   ดอกดาวเรืองของเทศบาลต าบล

สันป่าตอง  กองช่างไดด้ าเนนิการปลูกประมาณสองพันกว่าต้น  และได้แจกให้

ประชาชนในพ้ืนที่ไปแล้ว   ใช้ปลูกบริเวณที่ว่างชุมชนบ้านพักป่าไม้ไปบ้าง   

อ าเภอได้ขอรับการสนับสนุนดอกดาวเรืองในส่วนที่ปลูกเองคาดว่าไม่เพียง

พอที่จะสนับสนุน  เพราะต้องใช้ประดับตกแต่งบริเวณถนนสายหลักในพื้นที่  

คือสาย  108   จึงขอหารือที่ประชุมในวันน้ี 

นายกเทศมนตรี    ชมรมนายกเทศมนตรีอ าเภอสันป่าตอง  จะท าการประชุมในวันที่  6  

ตุลาคม  2560   เพ่ือหารือถึงแนวทางการด าเนินการในการจัดหาดอก

ดาวเรืองเพ่ือใช้ในพระราชพิธีดังกล่าว  หากมีความก้าวหน้าอย่างไรจะแจ้งที่

ประชุมทราบอีกคร้ังหน่ึง 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ขอฝากนายกเทศมนตรีได้ดูแลเร่ืองการจัดซื้อดอกดาวเรืองที่จะใช้

ในช่วงงานพิธถีวายดอกไม้จันทน ์ทั้งนี ้เพ่ือความถูกต้องในการจัดซือ้ต่อไป 

นายสุชาติ  สุวรรณปรีชา การจัดซือ้ต้องท าให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง    

ที่ประชุม   รับทราบ 

  5.3  การบรหิารกิจการประปาชา่งกระดาษ 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ตามที่เทศบาลต าบลสันป่าตอง  ได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่

ผู้ใช้น้ าประปาช่างกระดาษ  เน่ืองจาก เกิดปัญหาขาดแคลนน้ าไม่สามารถ

บริการน้ าประปาให้กับสมาชิกผู้ใช้น้ าประปาได้  เทศบาลจึงได้ด าเนินการ

ช่วยเหลอืโดยมีขอ้ตกลงว่าเทศบาลจะช่วยเหลอืโดยการน าน้ าไปสมทบให้  และ

การประปาสนับสนุนค่าไฟฟ้าให้กับเทศบาล  แตท่ี่ผ่านมาปรากฏว่าการประปา

ช่างกระดาษไม่ได้ด าเนินการสนับสนุนบริจาคค่าไฟฟ้ากับเทศบาลแต่อย่างใด   

ปัจจุบันเทศบาลช าระค่าไฟฟ้าไปแลว้จ านวนสองหมื่นกว่าบาท  ในวันนี้จึงได้น า

หารือที่ประชุมว่ามีข้อเสนอแนะเช่นไร 
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นายกเทศมนตรี   ปลัดเทศบาลมีความคิดเห็นเช่นไร 

นายอุกฤษณ์ ประสพโชคชัย การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของกิจการประปา  เป็นเร่ืองของคณะ

กรรมการบรหิารกิจการประปา   และเทศบาลได้เข้าไปช่วยเหลือในกรณีที่เกิน

ความสามารถของกิจการประปา 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   หากเทศบาลหยุดส่งน้ าไปให้กับกจิการประปาชา่งกระดาษ  ประชาชน

ก็จะไม่มีน้ าใช้ในการอุปโภค บริโภคในชีวิตประจ าอย่างแน่นอน  แต่หาก

เทศบาลด าเนินการช่วยเหลอืต่อไปโดยการประปาน าน้ าไปจ าหน่ายเพ่ือค้าก าไร  

ก็เป็นการไม่ถูกต้อง  เน่ืองด้วย การประปายังมีก าไรจากการบริหารกิจการ

ประปาอยู่  และการประปาจะตอ้งท าแผนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการ

ขาดแคลนน้ า   และการประปาจะต้องน าเงินมาบริจาคเป็นค่าไฟฟ้าให้กับ

เทศบาลต าบลสันป่าตองตามสมควร   ซึ่ งปัจจุบันเทศบาลยังไม่ได้รับเงิน

บรจิาคดังกล่าวแต่อยา่งใด   และได้มอบหมายให้กองช่างได้จัดส่งหนังสือเพ่ือ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่นขอประปา

หอสูงและเจาะน้ า  แก้ไขปัญหาในระยะยาว 

นายกเทศมนตรี   ต้ังคณะกรรมการเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาในเร่ืองดังกล่าวตอ่ไป 

นายสน่ัน  หลวงมณีวรรณ์ ขอแจ้งข้อมูลการช าระค่าไฟฟ้าระบบประปาช่างกระดาษให้ที่ประชุม

ทราบ  ดังน้ี 

เดอืนกุมภาพันธ์  2560  3,273.65  บาท 

เดอืนมีนาคม  2560  3,504.41  บาท 

เดอืนเมษายน  2560  4,200.52   บาท 

เดอืนพฤษภาคม  2560  3,471.74 บาท 

เดอืนมิถุนายน  2560  2,778.40 บาท 

เดอืนกรกฎาคม  2560  3,033.02  บาท  

เดอืนสงิหาคม  2560  2,986.03  บาท 

เดอืนกันยายน  2560  3,997.10  บาท 

                    27,244.87  บาท 

   ซึ่งยังเป็นภาระของเทศบาลต าบลสันป่าตองที่จะตอ้งดูแล  ทั้งต้องจ้าง

บุคคลเพ่ือมาดูแลระบบประปาเดือนละ  8,000.-บาท  ส าหรับคลอรีนและ

สารสม้  การประปาชา่งกระดาษเป็นผูดู้แล   และตามเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ประปาชุมชนบ้านป่าลานจะวางท่อ

เดนิน้ าประปาและในอนาคตเทศบาลจะต้องสง่น้ าให้กับชุมชนป่าลานดว้ย   
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 ในความเห็นส่วนตัวจะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาเพราะต่อไปในอนาคตการ

ประปาแห่งอื่นจะต้องมาขอรับการสนับสนุนน้ าจากเทศบาล  โดยเทศบาลต้อง

แบกรับภาระค่าใช้จา่ยในการบรหิารกิจการประปาไว้เอง  โดยประปาน าเงินค่า

น้ าประปาไปบริหารกิจการประปา  ระเบียบแนวทางปฏิบัติก็ไม่ได้ก าหนดไว้   

ต่อไปจะเข้าสู่ฤดูร้อน  จะต้องมีการใช้น้ าประปาเพ่ือรดน้ าต้นไม้ในบ้านเรือน  

ค่าไฟฟ้าจะต้องเพ่ิมสูงขึน้   ขอที่ประชุมได้หาแนวทางแก้ไขด้วย 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ได้แจ้งให้การประปาน าเงินมาบริจาคให้กับเทศบาลเพ่ือสนับสนุนค่า

ไฟฟ้า  แตก่ารประปาไม่ไดน้ าเงินมาบริจาคตามที่ตกลงกันไว้แต่อยา่งใด 

นายกเทศมนตรี   ขอให้ต้ังคณะท างานเพื่อดูแล แก้ไขปัญหาดังกลา่ว   ดังนี้ 

   1. นายธนกร    อุดมพันธุ์  รองนายกเทศมนตรีเป็นประธาน

คณะท างาน   

   2. นายอุกฤษณ์    ประสพโชคชัย รก .  ปลั ด เทศบาล   เป็ น

เลขานุการ 

   3. ว่าที่ร้อยตรีสืบศักด์ิ   ปัญโญ  นิติกร  คณะท างาน 

  และเจ้าหน้าที่หน่วยงานกองคลังอีก  1  ท่าน 

 หาแนวทางการแก้ไขปัญหา  และเชิญคณะกรรมการประปามาร่วมประชุมดว้ย 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   การแก้ไขปัญหาจะท าได้โดยยาก  เพราะต่อไปทุกชุมชนก็ต้องขาด

แคลนน้ าเหมือนกันหมด  และที่สนับสนุนการประปาช่างกระดาษเห็นว่าให้น้ า

มากเกินไปเพราะผู้ใช้น้ าจ านวน  100  หลังคาเรือน  และสนับสนุนน้ าไป  2  

แทงค์ต่อวัน  ถือว่ามากเกินสมควร   เพราะอาจน าไปใช้ในการเกษตรกรรม  

ซึ่งจะต้องตัดออกเพราะถือว่าไม่จ าเป็น  จะต้องก าหนดว่าหลังคาเรือนจะใช้น้ า

ประมาณจ านวนเท่าไร  และสนับสนุนน้ าไปเท่าที่จ าเป็น 

นายกเทศมนตรี   ให้ผู้ที่ไดรั้บการแต่งต้ังได้ด าเนินการ  ผลเป็นประการใดแจ้งให้ทราบด้วย  

การด าเนินการแก้ไขปัญหาขอให้หลาย ๆ ฝ่ายได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา  ซึ่งหากร่วม

แรงร่วมใจกันก็เป็นเร่ืองไม่ยากนัก   ให้เตรียมความพร้อมไปก่อน  เช่น  แผนการ

ตัดต้นไม้  ให้ด าเนินการไดเ้ลยไม่ต้องรอเวลา 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ขออนุญาตแจ้งเร่ืองการตัดต้นไม้ในพื้นที่  แผนตัดต้นไม้  ต้นไม้ในพื้นที่

สาธารณะ  ได้ประสานกองช่างแลว้คาดว่าจะออกปฏิบัติการเดือนละ  1  คร้ัง    

ปัญหาของการออกปฏิบัตงิานคือตัดต้นไมท้ี่อยู่ใกล้กับสายไฟฟ้าสาธารณะต้อง

ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสันป่าตองเป็นผูด้ าเนนิการ 
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นายพงศกร   กันทะสี   การออกตัดต้นไม้จะด าเนินการเฉพาะในเขตสาธารณะเท่าน้ัน  จะไม่

ตัดต้นไมข้องประชาชนที่ปลูกไว้ในเขตบ้านและมีกิ่งไม้ออกแนวถนนสาธารณะ  

เพราะผู้ปลูกจะต้องดูแลเอง   

นายธนกร  อุดมพันธุ์   การออกไปปฏิบัติงาน  บางคร้ังชาวบ้านร้องขอให้ตัดต้นไม้ในบ้าน   

บางคร้ังเทศบาลไม่สามารถปฏิเสธได้อาจต้องช่วยเหลือเป็นกรณีไปแล้วแต่

สมควร  แตต้่องมีมาตรฐานว่าจะตัดขนาดไหน  ควรตัดออกให้หมดไปเลยเพ่ือ

ไมใ่ห้เสยีเวลา   แต่ควรสร้างจิตส านึกให้ประชาชนว่าควรดูแลต้นไม้ในบริเวณ

บ้านของตนเองต้องจ่ายค่าจ้างตัดต้นไมเ้องเพราะเป็นทรัพย์สินในความดูแล  

นายกเทศมนตรี   ต่อไปควรออกตัดต้นไม้ตามแผนปฏิบัติการ   แจ้งให้สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลสันป่าตองในพืน้ที่ทราบดว้ยเพื่อจะได้ร่วมออกปฏิบัตกิาร 

   ตัดต้นไมใ้นชุมชน   ขอให้ชุมชนร่วมปฏิบัติหน้าที่ 

นายพงศกร  กันทะสี   ควรให้เขียนค าร้องยื่นมายังเทศบาล  และเจ้าหน้าที่รวบรวมและออก

ปฏิบัตงิานเป็นรอบเดอืน 

นายกเทศมนตรี   การออกปฏิบัตงิานบางคร้ังตัดเพียง 2 - 3 ต้น แต่ออกไปปฏิบัติงาน

ร่วมกันทั้ง  3  กองงาน  ท าให้เสียเวลาในการปฏิบัติงาน  ควรออกไปเพียง

กองงานเดยีวเท่าน้ันหากตัดเพียงไมก่ี่ต้น 

นายสน่ัน หลวงมณีวรรณ์ กองช่างได้รับหนังสือตอบจากชลประทาน  ตามที่นายกเทศมนตรีได้

สั่งการให้กองช่างท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ชลประทานให้ด าเนินการตัด

ต้นไมบ้รเิวณเขตชลประทาน  โดยได้ตอบหนังสือว่าชลประทานไม่มีรถกระเช้า

และเคร่ืองมือในการตัดต้นไม้หากเทศบาลจะด าเนินการให้ชลประทานไม่

ขัดข้องแต่อย่างใด    ส าหรับเรื่องต้นหญ้าขอให้รองนายกเทศมนตรีต าบล

สันป่าตองได้แจ้งที่ประชุม  ขอเรียนเชิญ 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ขอช้ีแจงที่นายกเทศมนตรีไดแ้นะน าให้ออกไปปฏิบัติงานเฉพาะงานน้ัน  

เน่ืองดว้ย การออกปฏิบัตงิานตัดต้นไม้บางคร้ังต้องใช้รถกระเช้าในการตัดแต่ง

กิ่งไม้ที่สูง  และต้องใช้รถเพ่ือขนกิ่งไม้ที่ตัดออกไปทิ้ง  และคนงานต้องเก็บ

กวาดใบไม้กิ่งไม้ที่ร่วงลงบริเวณพื้นและท าความสะอาดบริเวณหน้างานให้

เรียบรอ้ย  จึงต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันทุกสามกอง    

   ส าหรับเร่ืองตัดหญ้า  ปัจจุบันอยู่ในช่วงฤดูฝนหญ้าจะโตเร็วกว่าปกติ  

จึงขอใช้วิธีพ่นยาฆ่าหญ้าเพ่ือแก้ปัญหาไปก่อนในช่วงฤดูฝน  จึงขอแจ้งให้ที่

ประชุมทราบต่อไป   ส าหรับเหตุที่ชลประทานไม่ได้เข้ามาตัดหญ้าในพื้นที่

เทศบาลต าบลสันป่าตองน้ันเน่ืองด้วยชลประทานต้องดูแลพื้นที่ทั้งสายต้ังแต่

บ้านน้ าบ่อหลวงจนถึงสุดสายสันป่าตอง  การด าเนินการต้องสับเปลี่ยน
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หมุนเวียนมาตัดหญ้าให้ครอบคลุมทั้งหมด  จะเข้ามาด าเนินการปีละ  2 คร้ัง  

แต่ในพ้ืนที่เทศบาลมีความต้องการให้ตัดหญ้าบ่อยคร้ัง  จึงไม่สามารถมา

ด าเนินการให้ตามความต้องการได้  และหากเทศบาลจะพ่นยาฆ่าหญ้าทาง

ชลประทานก็ไม่ขัดข้องแต่อยา่งใด  ส าหรับวัน เวลาที่จะด าเนินการได้นัดหมาย

กองช่าง กองสาธารณสุขฯ  ไว้ว่าด าเนินการในวันที่  12  ตุลาคม  2560  

ช่างมีเคร่ืองตัดหญ้า  5  เครื่อง   สาธารณสุขฯ  มี  6  เคร่ือง  ส าหรับพ่นยา

ฆ่าหญา้ก็จะให้ช่วยกันด าเนนิการต่อไป 

นายเกษม  ถาพินิจ   หากหญา้ขึน้สูงไปจะไปบังตน้ปอเทืองที่เทศบาลไดป้ลูกไว้  ท าให้บดบัง

ความสวยงามของต้นปอเทือง 

นายสุพล  กันทาสม   หากต่อไปเทศบาลจะต้องรับผิดชอบการตัดหญ้าชลประทานเอง  ขอ

เสนอว่ากองช่างได้ท า MOU กับชลประทานเพ่ือท าสวนสาธารณะฯ ขอให้กอง

ช่างเป็นผู้ดูแลต่อไป 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   เดิมที่เป็นหน้าที่ของสาธารณสุขฯ  เน่ืองจาก ปัจจุบันเป็นช่วงฤดูฝน

หญ้าโตเร็วกว่าปกติ จึงขอความร่วมมือทั้ง  3 กองงานช่วยกันดูแล  แต่หาก

เข้าสู่ปกติก็มอบให้กองสาธารณสุขดูแลเหมือนเดิม  เพราะกองช่างจะต้องไป

ดูแลบรเิวณที่ดิน  19  ไร่  ต่อไป 

นายสน่ัน  หลวงมณีวรรณ์ ขอแจ้งว่าวัดร้องสร้านได้มอบหมายให้กองช่างได้ประสานรถสุ่มเครน

ตัดต้นตาล  และต้นล าไยบริเวณวัดร้องสร้าน  โดยร้านนายสุ่มเครนคิด

ค่าใช้จ่ายวันละ 6,500.-บาท คร่ึงวัน 4,000.-บาท จ้างคนตัด  5,000.-บาท   

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  11,500.-บาท  แต่ถ้าด าเนินการคร่ึงวันก็จะคิดราคา

คร่ึงวัน   ขอแจ้งที่ประชุมว่าการตัดต้นไม้ดังกล่าวไม่ใช้งานของเทศบาลแต่

อย่างใด  เพราะเป็นต้นไม่ในเขตวัดซึ่งทางวัดร้องสร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบ

ค่าใช้จา่ยเอง 

นายเกษม  ถาพินิจ   ส าหรับการประชุมในเดือนหน้า  ขอให้น าเร่ืองการตัดต้นไม้ในเขต

เทศบาลเข้าในวาระการประชุมดว้ย  จะได้ติดตามงานไปดว้ย 

นายวิรัตน์  วิริยาสกุล   ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  2  เร่ือง 

   1. การขอใช้พ้ืนที่บรเิวณชุมชนบ้านพักป่าไม้  เบือ้งต้นเทศบาลได้ขอใช้

พ้ืนที่กับกรมป่าไม้  และกรมป่าไม้ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  

แต่ต้องไปขอใช้พื้นที่กับกรมธนารักษ์ต่อไป เบื้องต้นได้ท าการประสานกับ

กรมธนารักษ์แล้วปรากฏว่าหากจะใช้พื้นที่จะต้องท าด าเนินการตามแบบของ

กรมธนารักษ์ แบบ ทบ 4  ตามเอกสารที่ได้แจกให้ที่ประชุมไปแล้ว  ข้อ 2.4 

และข้อ 2.5  แผนผังแสดงประโยชน์ของราชพัสดุ  แสดงการขอใช้  ได้ประสาน
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กับเจ้าหน้าที่แล้วว่าแบบแปลนที่จะใช้น้ันจะมีร้านค้า หอหลวง  อาคาร  ศูนย์

การเรียนรู้  ห้องน้ า  บ้านพัก  จะต้องจัดส่งส่วนนี้ไปด้วย  และแผนผังแสดง

การใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยให้มีมาตราส่วนถูกต้องตามหลักวิชาการ  ไม่ทราบ

ว่าแผนผังดังกล่าวได้มาตราส่วนถูกต้องตามหลักหรือไม่อย่างไร  เบื้องต้นจะ

จัดส่งแบบไปกอ่นหากทางธนารักษ์ต้องการเอกสารเพ่ิมเตมิจะได้จัดสง่ให้ต่อไป  

และในวันที่  6  ตุลาคม  2560  จะมีการท าประชาคมชุมชนบ้านพักป่าไม้และ

ชุมชนมะจ าโรง  และจะท าการแจกเบี้ยยังชีพไปด้วย  ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม

ประชุมประชาคม  และความอนุเคราะห์นายกเทศมนตรีได้ประชาสัมพันธ์ทาง

เสยีงตามสายของเทศบาลต าบลสันป่าตอง   เวลาประมาณ  09.00 น.  เป็น

ต้นไป 

นายอุกฤษณ์ ประสพโชคชัย ในวันที่  6  ตุลาคม  2560  จะมีการท าประชาคมชุมชนในพื้นที่  

ควรจัดส่งแบบแปลนไปกอ่นตามข้อก าหนดของธนารักษ์ 

นางแก้วเรือน  นนเทศา   ขอให้เทศบาลต าบลสันป่าตอง  ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วม

ประชาคมโดยพร้อมเพรียงกัน 

นางสุภารัตน์  เพชรอินนุรักษ์ ส าหรับการประชุมประชาคมจะเน้นในเร่ืองการใช้พื้นที่โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช  หรือจะหารือในประเด็นรวมทั้งหมด 

นายเกษม  ถาพินิจ   ขอเน้นในเร่ืองการใช้พ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  ส าหรับเร่ือง

สิ่งก่อสร้างให้เป็นขั้นตอนต่อไป   

นางสุภารัตน์  เพชรอินนุรักษ์ ส าห รับ เ ร่ืองการขอใ ช้ พื้นที่ ต ามแบบ ทบ.4  จะมีค าถามว่ า              

จะด าเนินการสิ่งปลูกสร้างในสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ มีอะไรบ้าง  และจะต้อง

แนบแบบแปลนไปด้วย  และการขออนุญาตใช้พ้ืนที่จะให้แนบแบบแปลนไปด้วย

หรือไมอ่ย่างไร 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   การขออนุญาตใช้พื้นที่กับธนารักษ์  เทศบาลอาจท าแบบแปลนคร่าว ๆ  

และส าหรับงบประมาณก็ประมาณการคร่าว ๆ และใส่ที่มาของงบประมาณ  

เช่น  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  จ านวน  1,000,000.-บาท   จากกรม

ส่งเสริมฯ   ไม่ต้องใส่รายละเอียดมาก  และไม่ต้องใส่แหล่งที่มางบประมาณ

ของเทศบาล 

นายวิรัตน์ วิริยาสกุล   2. สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560  เทศบาลจะต้องจัดท ารายงาน

ประจ าปี   จึงขอความร่วมมือแต่ละกอง/งานได้จัดส่งภาพโครงการหรือ

กิจกรรมมายังงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ภายในวันที่ 18 ตุลาคม  

2560   เ พื ่อ ร วบ รว มแล ะจ ัด ท า ร า ย ง านประ จ า ป ี ง บ ประ มาณ         
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พ.ศ.2560  ให้นายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตองได้แถลงต่อสภาเทศบาล

ต าบลสันป่าตองต่อไป      

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ในปีที่ผ่านมาได้จัดท าจ านวน   3,000  เล่ม  ในปี นี้จะจัดท า  

ประมาณ   3,600  เลม่ 

นายเกษม  ถาพินิจ   ปฏิทินของปี 2560  จะมีข้อผิดพลาดในเดือนกรกฎาคม  จะมีวันที่ 

30  ซ้ ากันสองวัน  ขอให้ตรวจสอบดว้ย  เพ่ือความถูกต้องตอ่ไป 

นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน   อ าเภอสันป่าตอง  ได้จัดสง่หนังสือเพ่ือขอให้แจ้งรายช่ือข้าราชการเพ่ือ

ปฏิบัติหน้าที่ถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน  ในวันพระราชพิธีถวายพระ

เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยขอ

ความร่วมมือข้าราชการที่มีความพร้อมด้านเคร่ืองแต่งกายแบบเต็มยศ  และ

เคร่ืองแบบปกติขาว พร้อมหมวก   จ านวน  5  ท่าน  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ถวาย

ดอกไม้จันทน์ของประชาชน  ในวันที่  26 ตุลาคม  2560  ขอเสนอรายช่ือ

ข้าราชการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นให้อ าเภอสันป่าตองต่อไป   ขณะน้ี

ได้คัดเลือกไว้    4  ท่าน  ได้แก่   ข้าพเจ้านายวุฒิกร วิกรมโยธิน   นางสาว

สุภารัตน์  เพชรอินนุรักษ์   นายพงศกร   กันทะสี  และ จ.อ.สุวัธชัย  กลอบค า  

ยังขาดอีก  1  ท่าน   จึงขอหารือที่ประชุมในวันน้ี   

ที่ประชุม   ด าเนนิการคัดเลอืกบุคลากรที่มีความพร้อมด้านเคร่ืองแต่งกายตามที่

อ าเภอก าหนด  และแจ้งรายช่ือให้กับอ าเภอสันป่าตองทราบต่อไป 

  กองคลัง 

  5.4 สรุปรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2560  

เมื่อวันที่  30  กันยายน  25460  (งานการเงินและบัญชี) 

นางพวงทอง  เครอืยศ   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ผ่านมาได้ท าการปิดงบประมาณ       

ในระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียบร้อย ด าเนินการแล้วเสร็จ   

ในเวลา  01.00 น.  ขอบคุณเจ้าหน้าที่กองคลังทุกท่าน  และขอขอบคุณ

นางสาววรินทร   มูลยศ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ที่ได้ร่วมด าเนินการ

จนเสร็จสิ้นกระบวนการผ่านไปด้วยด ี     

   ในวันนี้ขอรายงานสรุปสถานะทางการคลังของเทศบาลต าบล     

สันป่าตอง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  รายละเอียดดังนี ้

   รายรับตามงบประมาณ  55,294,527.12  บาท 

   รายจ่ายตามงบประมาณ 55,137,965.08  บาท 

   รายรับจรงิสูงกว่าจ่ายจริง       156,562.04  บาท 
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  รายละเอียดรายจ่ายค้างจ่าย  ดังนี ้

   ปีงบประมาณ  2558   โครงการก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมระบบไฟ

ส่องสว่าง (ถมดิน)  และปรับปรุงที่ดินเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  (อยู่ระหว่าง

ก่อสร้าง)    4,700,000.-บาท 

   ปีงบประมาณ  2559  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.       

(ข้างบ้าน สท.บุญส่ง  รอเบิกจา่ย)   200,000.-บาท 

   การจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี  2560  (ยังไมไ่ด้เบิกจา่ย)  โครงการ

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.พร้อมบ่อพัก จ านวน  10  บ่อ  ถนนอ้อมอ าเภอซอย  

ม.1  ต.ยุหว่า   1,407,000.-บาท 

   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน  49  

รายการ  รวมงบประมาณ   5,856,979.73  บาท   

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้

ด าเนนิการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560  จนผ่าน

ไป ได้ ด้ ว ยดี   มี เ งิ น เหลื อจ่ ายตกเป็ น เ งิ นสะสม เ พียงห น่ึ งแสนบาท                  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561   พนักงานเทศบาลต าบลสันป่าตองอาจได้โบนัส

ประมาณ  1  เท่า   จึงขอฝากให้ทุกท่านได้ประหยัดค่าใช้จา่ยในหมวดงบลงทุน

เพ่ือจะได้มเีงินเหลอืจ่ายส าหรับโบนัส 

รก.ปลัดเทศบาล   1. งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคอ าเภอ   

สันป่าตอง  โดยก าหนดให้แต่ละองค์กรได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันไป  

ส าหรับเทศบาลต าบลสันป่าตองได้รับผิดชอบเร่ืองจัดวางถังขยะบริเวณงาน  

จ านวน  20  ถัง 

   2. ประเพณีลอยกระทง  ประจ าปี พ.ศ.2560    จะจัดท าท่าน้ า  

12,000.-บาท   และติดต้ังไฟราว   3,500.-บาท   

   กองช่าง 

นายสน่ัน  หลวงมณีวรรณ์ ได้รับหนังสือจากจังหวัดเชียงใหม่  ให้ดูแลรักษาให้มีประสิทธิภาพ

คุ้มค่าต่อการใช้งาน  คนดูแลไม่มี   เพราะมีงานประจ าเพราะต้องดูแลงาน

สวนสาธารณะ  และงานไฟฟ้าสถานที่   และมีหน่วยงานภายนอกมาขอดูภาพ

จากกล้องวงจรปิดของเทศบาลบ่อยคร้ัง  ขอให้มีผู้ดูแลอาจเป็นในรูป

คณะกรรมการหรือทีมงาน 
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นายกเทศมนตรี   ขอมอบให้งานอื่นร่วมดูแลในรูปทีมงาน 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ปัจจุบัน  จ่าเอกสุวัธชัย  กลอบค า   นายช่างไฟฟ้า  ของเทศบาลเป็น

ผู้ดูแล   โดยปกตินายพงศกร  กันทะสี  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    

ได้ช่วยดูแลให้อยู่แล้ว  แต่ปัญหาน่าจะเกิดจากหน่วยงานอื่นมาขอดูใน

วันหยุดราชการ   จึงไม่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล   และขอให้ได้ดูแลระบบกล้อง

วงจรปิดให้ใช้การได้ดีทุกจุดดว้ย 

ที่ประชุม   ควรให้  นายวุฒิกร  วิกรมโยธิน  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล      

ช่วยดูแลระบบกล้องรว่มด้วย 

ที่ประชุม   รับทราบ 

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

นายสุพล  กันทาสม   1. การจ้างเหมาเอกชนเพ่ือก าจัดขยะ  ในเขตเทศบาลต าบลสันป่าตอง   

ปริมาณขยะในพ้ืนที่   4.935   ตันต่อวัน   ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2561            

ต้ังงบประมาณไว้  1,800,000.-บาท  ค านวณค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บขยะ

ตามปริมาณขยะได้   1,981,125.-บาท   ขาดงบประมาณไปอีก  

180,125.-บาท   เกิดปัญหาคือไม่สามารถจัดท าสัญญาจ้างได้เน่ืองจาก

จ านวนเงินงบประมาณไม่ครบตามที่ระบุไว้ในสัญญา   แนวทางแก้ไขคือโอน

งบประมาณมาเพ่ิมให้ครบถ้วนตามสัญญาจ้างให้ยอดเงินกับระยะเวลาจ้าง

สมดุลกันจึงจะท าสัญญาได้ 

   แนวทางแก้ไขปัญหาอีกกรณีหน่ึง  คือ  ท าสัญญาจ้างแตล่ดระยะเวลา

ลงเป็น  11  เดอืน   แตไ่มส่ามารถท าได้เน่ืองจากเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   การจัดท างบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ได้อ้างอิงจาก

ปริมาณขยะของเทศบาล  จ านวน  4.5  ตันต่อวัน  แต่ปัจจุบันปริมาณขยะ

เพ่ิมขึ้นเป็น  4.935  ตันต่อวัน  จึงท าให้จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอที่จะท า

สัญญาจา้งได้ 

   หรือจะแก้ไขปัญหาโดยการจ่ายเป็นตัน ๆ ละ ......... บาท  ต้ังแต่วันที่  

1  ตุลาคม 2560  ถึงวันที่    30  กันยายน  2561    ยอดวงเงินใส่ตัวเลข

ตามที่ ต้ังงบประมาณไว้    ท าสัญญาไปก่อนถ้า เงินไม่พอก็ ให้ โอนเงิน

งบประมาณมาเพ่ิมเตมิ 

นางพวงทอง  เครอืยศ   การแก้ไขปัญหาคือท าสัญญาคร้ังแรก   2  เดือนไปก่อน  จากน้ันท า

สัญญาที่เหลอือีก  10  เดอืน  และจะโทรศัพท์ไปสอบถามกับกรมบัญชีกลาง

ว่าสามารถด าเนินการได้หรอืไมอ่ย่างไร 
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นายธนกร  อุดมพันธุ์   ที่ได้ท้วงติงเน่ืองจากหากท าสัญญาไปคร้ังแรกก่อน  2 เดือนจะเป็น

การแบ่งซื้อแบ่งจ้างหรือไม ่ เป็นห่วงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหากผิดพลาดขึน้มา 

นายกเทศมนตรี   สรุปให้ท าสัญญาไปก่อน  2  เดือน  และให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้

ด าเนินการหารือกับกรมบัญชีกลางเพ่ือด าเนินการในสัญญาที่เหลืออีก  10  

เดอืน   

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอ่ืน ๆ  

นายกเทศมนตรี   ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในวันที่  4  ตุลาคม  2560      

มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังน้ี 

   1. อ าเภอสันป่าตอง    ได้ก าหนดประกอบพิธีบ าเพ็ญกุศล  และวาง

พวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลย

เดชบรมนาถบพิตรเพ่ือน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์  ในวันศุกร์ที่  

13  ตุลาคม  2560  เวลา   09.00  น.  ณ  หอประชุมโรงเรียนสันป่าตอง

วิทยาคม  ขอเชิญให้ทุกท่านร่วมงานตามวัน เวลาดังกลา่วข้างต้นต่อไป 

   2. ด้วยในวันที่  23  ตุลาคม  ของทุกปี  เป็นวันคล้ายวันเสด็จ

สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  "พระปิยมหาราช"   

อ าเภอสันป่าตอง  ก าหนดจัดประกอบพิธีวางพวงมาลาพิธีวันปิยมหาราช  

ประจ าปี  2560  ในวันที่  23  ตุลาคม  2560    ณ  ที่ว่าการอ าเภอสันป่าตอง 

   3. ประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ

บรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  จิตอาสาชุดแรก  

ก าหนดรับหมวก - เสื้อพระราชทาน  ในวันที่   11  ตุลาคม  2560            

ณ  ที่ว่าการอ าเภอสันป่าตอง 

   4. ขอข้าราชการท้องถิ่นละ  5  ท่าน  ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราช

พิธีถวายดอกไม้จันทน์  ในวันที่  26  ตุลาคม  2560  ให้จัดส่งรายช่ือให้

อ าเภอทราบต่อไป 

   5. สถานการณ์โรคไขเ้ลอืดออก  ในปีนีห้ากเปรยีบเทียบกับปีที่ผ่านมา  

การระบาดของโรคพบน้อยมาก   เป็นการร่วมมือของผู้ใหญ่บ้าน  อสม. และ

ประชาชนในพ้ืนที่ไดร่้วมรณรงค์ 

   6. โครงการสามล้านสามสีเลกิบุหร่ีทั่วไทย  ขอความรว่มมือรพสต.ละ  

60  คน   



14 
 

   ส าหรับส่วนของเทศบาลต าบลสันป่าตองที่จะต้องไปช่วยในงานพิธี

ถวายดอกไม้จันทนข์องอ าเภอสันป่าตอง  ในวันที่  26  ตุลาคม  2560  ให้น า

ถังขยะ   30  ถัง  ไปวางประจ าจุดในงานดว้ย  ให้ดูความเหมาะสมด้วย 

นายสุชาติ  สุวรรณปรีชา การจัดซื้อครุภัณฑ์  ให้ด าเนินการตรวจสอบครุภัณฑ์ภายในกอง    

หากมีครุภัณฑ์ช ารุดให้จ าหน่ายครุภัณฑ์และแจ้งงานพัสดุ กองคลังต่อไป 

นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน   ขอแจ้งเร่ืองการอยู่เวรประจ าสถานที่ราชการของเทศบาลต าบลสันป่าตอง  

สืบเน่ืองจากนโยบายผู้บริหารเทศบาลเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่เทศบาล  ได้ท าการมอบหมายเกลี่ยงานใหม่  จึงได้ปรับเวรงาน

ป้องกัน  เวรกลางคืน  2  คน  ปฏิบัติงาน  4  คน   เพ่ือจะได้มาร่วม

ปฏิบัติงานในส านักงานต่อไป  ตามหนังสือซักซ้อมการอยู่เวรให้มีหัวหน้าเวร  

1  คน  ผู้ร่วมปฏิบัติการอยู่เวร  1  คน  และผู้ตรวจเวร  1  คน    ผู้บริหารจึง

ได้ปรับเวรยามให้เหมาะสมกับหน่วยงานต่อไป 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ปัจจุบันมีเวรอยู่ประจ าในช่วงเวลากลางคน  ตึกละ  5  คน  จึงมองว่า

อยู่ปฏิบัติงานมากเกินไป  จึงได้ปรับเปลี่ยนเพ่ือความเหมาะสม  แยกเป็นโซน  

เช่น  กองการศึกษากับอาคารป้องกัน  กองสาธารณสุขฯ  กองคลัง  กองช่าง

และส านักปลัด  หากพนักงานป้องกันอยู่เวรป้องกันให้รับผิดชอบกอง

การศึกษาและงานป้องกัน    1  คืนจะใช้พนักงานอยู่เวร  3  คน  เมื่อจ านวนผู้

อยู่เวรน้อยลง  ก็ต้องรับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น  แตค่วามถี่ในการอยู่เวรก็จะลดลง     

นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน   ปัจจุบันมีแนวคิดเร่ืองการเปิด - ปิด ประตูอาคารส านักงาน  ซึ่ง

ขณะนี้ไดม้อบให้กองช่างได้ด าเนินการตรวจสอบและพิจารณาซ่อมแซมประตู

ทางเข้าของอาคารส านักงาน  โดยจะเปิด - ปิด เป็นเวลา  ประตู 1  และ 

ประตู  2  จะปิดเวลา  22.00 น.  และประตู  3  จะปิดเวลา  24.00 น.  

เป็นการช่วยรักษาความปลอดภัยในระดับหน่ึง 

ที่ประชุม   ปิดดึกเกินไป   ไมค่วรเกิน  20.00 น. 

นายกเทศมนตรี   ระบบกล้องวงจรปิดด้านหน้าส านักงาน  มีหรือไม่ 

นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน   ดา้นหน้าอาคารไมม่ี  ในสว่นของเทศบาลไดติ้ดต้ังระบบกล้องวงจรปิด

เฉพาะในอาคารส านักงานเท่าน้ัน  ดา้นนอกอาคารไมม่ีเลย 

   อาจต้องตดิต้ังเพ่ิม  หรือปรับมุมกล้องให้ส่องดา้นหน้าส านักงาน  และ

ขอฝากกองช่างได้พิจารณาติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างรอบอาคารเพ่ิมขึ้น  เป็นการ

ช่วยเร่ืองความปลอดภัย 



15 
 

นายสน่ัน หลวงมณีวรรณ์ ตามตารางการปฏิบัติการเพ่ืออยู่เวรรักษาการณ์ประจ าเทศบาล     

เห็นว่ากองช่างได้มาอยู่เวรกองคลัง  มีความเห็นว่าบุคลากรกองช่าง ควรอยู่

เวรกองชา่ง 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ใช้แบบน้ีไปกอ่น   ให้ปรับในเดอืนหน้าให้เหมาะสมต่อไป 

นายกเทศมนตรี   ท่านใดจะเสนอเร่ืองต่อที่ประชุมอีกหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไมม่ ี

นายกเทศมนตรี   ขอปิดการประชุม 

เลกิประชุมเวลา    11.50   น. 

 

 (ลงช่ือ)         อรทัย  โฮตา     ผูบ้ันทึกประชุม 

                   (   นางสาวอรทัย  โฮตา    ) 

                เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   

 

 (ลงช่ือ)      อุกฤษณ์ ประสพโชคชัย  ผู้ตรวจบันทึกประชุม 

                (  นายอุกฤษณ์ ประสพโชคชัย  )  

            รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 

                ปลัดเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

 

 
 


